

# Người bắt dế

*Châu Chàng*

HN 14-9-2023

Ở một ngôi làng nọ, có một chú bé lanh lợi. Đó là do chú bé chịu quan sát, nghĩ ngợi. Gần thiên nhiên giúp chú bé có dịp quan sát nhiều, nhờ thế tự học hỏi. Chú bé có sở thích hay bắt dế, thi thoảng giữ lại một vài dế tướng quân đẹp và dũng mãnh.

Ngày kia, có một dịp ông Vua đi qua làng chú bé, dừng lại nghỉ chân.

Trong lúc nghỉ, ông Vua đòi già làng vào hỏi: “Trong làng có ai chơi dế không? Ta muốn chơi dế và có người chơi cùng!”



Cả làng nhón nháo, không tìm được ai. May thay, có người nhớ ra cậu bé, và đi tìm. Cậu bé cầm theo ông tre có con dế gộc nhất, đi cùng già làng tới gặp vị quân vương.

Ông Vua cũng mang ra một con dế, đọ với con dế của chú bé. Ông dạy chú bé cách chơi chơi dế, rồi cùng chơi. Cuộc chơi rất vui. Tàn cuộc, đức Vua hài lòng nói: “Ta sẽ có món quà giúp ngươi và gia đình sống khá giả hơn.” Nói xong ban tặng thưởng hậu hĩnh cậu bé.

Thấy cậu bé vẫn còn băn khoăn, trước khi khởi hành nhà Vua nói: “Ta cho ngươi hỏi một câu nữa, ta sẽ giải đáp thắc mắc.”

Đúng mong ước, cậu bé thưa: “Kính thưa đức Vua, tại sao ngài lại thích chơi dế? Con dế không có gì quý giá, nhưng có chút ít thời gian nghỉ, ngài lại chơi dế?”

Nhà Vua trả lời: “Ta thích chơi dế từ bé. Nhưng ta phải đọc sách, rèn luyện, sau này tiếp thu bao thứ nhưc đầu, xử lý vô số công việc rối ren. Bây giờ, chỉ khi nào được chơi dế, sau công việc, ta mới thực thấy mình là một vị quân vương. Không có dế, ta không phải là Vua”.

Nói rồi, đức Vua rời đi cùng quần thần. Cậu bé ở lại, mang của nả về nhà, no ấm.

Nhưng cậu cứ nghĩ mãi về câu trả lời rõ ràng, chân thành của nhà Vua. Nghĩ mãi rồi cuối cùng sau khi rất nhiều thời gian trôi đi, cậu bé cảm thấy mình đã tìm được đáp án cho cuộc đời hạnh phúc. Và cậu kiên quyết làm theo đáp án của riêng mình. Không cần nghe một ai cả.

Kể từ đó, người làng không còn thấy cậu bé, chỉ thi thoảng thấy lấp ló ở mấy đèo đất bờ ao, ruộng. Từ khi còn bé, tới khi già vẫn thế. Người ấy chỉ làm một việc: bắt dế.

Sau này, người bắt dế đã già, đám trẻ tình cờ gặp và hỏi chuyện: “Ông bắt dế cả đời, ông không chán à? Ông bắt dế làm gì thế?”

Người bắt dế đã già ưỡn ngực hãnh diện: “Ta nói cho chúng bay một bí mật, hơn 50 năm nay ta chính là một vị Vua.”

\*Sẽ có một ngày góp vui cho ông Bói Cá [1]

## References

[1] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>